



ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

.....

ตามที่สำนักงาน กศน. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ราย ดังนี้

- ๑.นางสาวชนิกานต์ นาพอ
- ๒.นางสาวณัฐรี วงศ์นาคพันธ์

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินดังกล่าว สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือคุณสมบัติที่สมัคร ก.ค.ศ. มิได้รับรองคุณสมบัติ ถึงแม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ก็จะไม่ได้รับสิทธิรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

(นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์)
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงาน กศน. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564

วัน /เวลาสอบ	การประเมิน	สถานที่	เอกสาร/ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ
วันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 10.00 น. เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป	การประเมินครั้งที่ 1 -พิมพ์หนังสือราชการภายนอก -ร่างระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือน การประเมินครั้งที่ 2 การสอบสัมภาษณ์	สำนักงาน กศน. จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1.บัตรประจำตัวผู้สมัคร 2.บัตรประจำตัวประชาชน 3.บัตรประจำตัวคนพิการ 3.ปากกาสีน้ำเงิน หรือสีดำ

หมายเหตุ

1. ผู้เข้าสอบต้องมาก่อนเวลาเข้าสอบ เพื่อดำเนินการคัดกรองก่อนเข้าห้องสอบ ตามมาตรการคัดกรองและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่ก่อให้เกิดโรค Covid-19
2. ผู้เข้าสอบต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการสอบ
3. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อและกระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงสวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครสอบใส่กางเกงยีนส์ กระโปรงยีนส์และรองเท้าไม่มีสายรัดส้นเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
4. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร นาฬิกาโทรศัพท์ (Smart Watch) เป็นต้นรวมทั้งตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ หรือวัสดุอุปกรณ์อื่น เช่น กระเป๋าสะพาย เครื่องคำนวณอุปกรณ์ที่ใช้คำนวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่มีบริการรับฝากอุปกรณ์สิ่งของดังกล่าว กรณีทรัพย์สินของผู้เข้าสอบสูญหาย สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
5. ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวคนพิการ ไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรประจำตัวผู้สมัคร บัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวคนพิการ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
6. ผู้เข้าสอบที่ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สามารถแจ้งเลขประจำตัวผู้สมัครพร้อมยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อขอรับบัตรประจำตัวผู้สมัครและใบเสร็จรับเงิน ได้ที่เจ้าหน้าที่คุมสอบ
7. ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 อย่างเคร่งครัด

ตารางสอบ

วัน /เวลาสอบ	การประเมิน	สถานที่	เอกสาร/ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ
<p>วันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 09.30 น.</p> <p>เวลา 09.30 – 10.00 น.</p> <p>เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป</p>	<p>การประเมินครั้งที่ 1</p> <p>พิมพ์หนังสือราชการภายนอก (25 คะแนน)</p> <p>ร่างระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือน (25 คะแนน)</p> <p>การประเมินครั้งที่ 2 การสอบสัมภาษณ์ (50 คะแนน)</p>	<p>สำนักงาน กศน.จังหวัด สุราษฎร์ธานี</p>	<p>1.บัตรประจำตัวผู้สมัคร 2.บัตรประจำตัวประชาชน 3.บัตรประจำตัวคนพิการ 3.ปากกาสีน้ำเงิน หรือสีดำ</p>